

ข่าวประชาสัมพันธ์
โปรดระวัง !! ถูกหลอกลวงไปทำงานและเรียนในไต้หวัน

.....

ด้วยกรมการจัดหางานได้รับแจ้งจากสำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ ๒) ไทเป ว่า ขณะนี้มีการประกาศรับสมัครผ่านสื่อ Social Media รับสมัครคนงานที่เคยเดินทางไปทำงานในไต้หวันครบสัญญาจ้าง หรือบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาระดับปริญญาตรี ลักษณะวิชาทำงาน โดยเรียนและทำงานด้วยผ่านกระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน เรียนวันละ ๔ ชั่วโมง ซึ่งบริษัทจัดหางานและมหาวิทยาลัยจะหาโรงงานและที่พักให้ และเมื่อเรียนครบ ๔ ปี จะได้รับวุฒิปริญญาตรี สามารถหางานทำในไต้หวันได้ เมื่ออยู่ครบ ๖ ปี จะได้ใบถิ่นที่อยู่ถาวร (กามา) ทันที แต่จะไม่ได้รับสัญชาติ จำนวนโควตา ๒๐๐ คน มีกำหนดบินในเดือนสิงหาคม จำนวน ๒๐-๓๐ คน โดยผู้ที่สนใจต้องเสียค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางคนละ ๑๐๐,๐๐๐-๑๒๐,๐๐๐ บาท และในวันที่สมัครต้องชำระงวดแรกทันทีเพื่อเป็นค่าประกัน วิชา จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ ๒) ไทเป ได้ตรวจสอบกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานไต้หวัน ได้รับแจ้งว่า ไม่มีโครงการในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด และปัจจุบันไต้หวันอนุญาตให้สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยรับนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในไต้หวัน โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑. ต้องเป็นการเข้าศึกษาต่อในระบบการศึกษาอย่างเป็นทางการ ทั้งในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา หลังเข้าเรียนแล้วสามารถยื่นขออนุญาตทำงานต่อกระทรวงแรงงานไต้หวันได้ แต่การเรียนในสถาบันสอนภาษาจะต้องเรียนครบ ๑ ปี จึงจะยื่นขออนุญาตทำงานได้

๒. ใบอนุญาตทำงานมีอายุ ๖ เดือน นอกจากช่วงปิดภาคเรียนแล้ว แต่ละสัปดาห์จำกัดการทำงานได้ไม่เกิน ๒๐ ชั่วโมง ผู้ฝ่าฝืนจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทำงาน และหากเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกลงโทษปรับ เป็นเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐-๑๕๐,๐๐๐ เหรียญไต้หวัน

๓. นักศึกษาต่างชาติที่หยุดการเรียนหรือไม่เรียนต่อ หากใบอนุญาตทำงานยังไม่หมดอายุ ต้องคืนใบอนุญาตทำงานให้กับสถาบันการศึกษาที่ตนศึกษาอยู่

นอกจากนี้...

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไคหนาน (Kainan University-KNU) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๑ ถนนไคหนาน หมู่บ้านซินซิง เขตหลู่จู่ นครเถาหยวน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ถูกกล่าวถึงในข่าวประกาศรับสมัครดังกล่าว ได้มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวว่า มหาวิทยาลัยไม่เคยมอบหมายให้บริษัทจัดหางานหรือศูนย์แนะแนวศึกษาต่อในต่างประเทศใดๆ ประกาศรับสมัครนักศึกษาไทยมาศึกษาต่อที่ไต้หวัน และข่าวประกาศรับสมัครดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

ในการนี้ กรมการจัดหางานจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจะไปทำงานในไต้หวันอย่าหลงเชื่อการประกาศรับสมัครดังกล่าว และอย่าหลงเชื่อการประกาศหรือประชาสัมพันธ์ในสื่อ Social Media ที่อาจเข้าข่ายการหลอกลวง และทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๖๗๐๘-๙ ในวันและเวลาราชการ

กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการไปทำงานในต่างประเทศ
มิถุนายน ๒๕๖๒